
Fundur foreldrafélagsins  

14 októmber kl 20:30  

Mætt eru : Hermann Ingi Gunnarsson; Ingibjörg Ósk Pétursdóttir; Súsanne Linterman; Sigurjón Þór 
Vignirsson; Jóhanna Gísladóttir 

1. Fyrsta mál var að stjórninn skipti með sér verkum en Jóhanna tekur að sér að vera fulltúi í 
skólanefnd, Susanne er gjaldkeri, Hermann er ritari, Sigurjón er fulltrúi í skólaráði og Ingibjörg er 
formaður.  

2. Stjórnin stefnir að fá fund með skólastjórum um starf vetrarins og er stefnt að því að fá þann 
fund fyrir lok október 

3. Rætt var um jólaföndrið en það hefur átt undir högg að sækja og fór stjórnin yfir bréf sem barst 
frá bekkjarfulltrúum 4 bekkjar þar sem forldrar í 4 bekk óskuðu eftir að þurfa ekki að taka þátt í 
jólaföndrinu. Rætt var um hvort hægt væri að breyta fyrirkomulaginu eða gera eithvað annað 
fyrir jólinn í staðinn fyrir jólaföndrið. Stefnt er að því að ræða þetta mál við bekkjarfulltrúa. 

4. Stefnt er að því að hitta bekkjarfulltúa 28 október.  

Fundir slitið kl 22:00 


